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บันทกึรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี 2565 

วันจันทร์ที่  26  ธันวาคม  2566  เวลา  09.30 น.  
 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง 
นายสุรชัย  ใจกระจ่าง 
นายสมรส  เพียรดี 
นายชอบ  จันทร์ปาน 
นางวันเพ็ญ  ยอดทอง 
นายน้อม  ศรีสวัสดิ์ 
นายอาทิตย์ ทองอยู่ 
นางอารีย์  คุระเอียด 
นายสนิท จันทร์คง 
นายลั้น  ชูนิรมย์ 
นายสุชาติ สงรักษ์ 
นายชลิต ไทยทอง 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

สัมพันธ์  ใจกระจ่าง 
สาโรจน์  ใจกระจ่าง 
สุรชัย  ใจกระจ่าง 
สมรส เพียรดี 
ชอบ  จันทร์ปาน 
วันเพ็ญ  ยอดทอง 
น้อม  ศรีสวัสดิ์ 
อาทิตย์  ทองอยู่ 
อารีย์  คุระเอียด 
สนิท  จันทร์คง 
ลั้น  ชูนิรมย ์
สุชาติ สงรักษ์ 
ชลิต ไทยทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี – 
ผู้ลาประชุม 
          - ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
          1. นายอภินันท์    ชนะภัย   นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง 

2. นายทรงยศ  กรุณา   รองนายกเทศมนตรีต าบลกะปาง 
3. ร้อยโทชัยรัตน์  คุระเอียด  รองนายกเทศมนตรีต าบลกะปาง 
4. นายสุรชัย   หอมเกตุ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายสอน  ใจกระจ่าง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกะปาง 
6. นางสาวกัลญา  รอดแก้ว   รองปลัดเทศบาลต าบลกะปาง 
7. นางสุภาวด ี  ชูม ี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางพัชรี         จันทร์วาสน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
9. นางสาววราภรณ์        ใจกระจ่าง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
10. นายสิทธิพันธ์          อนันทมาศ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
11. นางกิตติยาภรณ์       รัตนอรุณ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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เริ่มประชุม   เวลา  09.30 น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานสภาฯ   สวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) 
ประจ าปี พ.ศ.2565 วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่   26 ธันวาคม 2565 เริ่มการ
ประชุมเวลา 09.30 น. ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
    1.1 การจัดงานวันปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 
ประธานสภาฯ 1.1 การจัดงานวันปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการจัด

กิจกรรมวันปีใหม่ เราได้จัดกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบัดนี้  ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปบางส่วน เมื่อก่อนส่วนที่หนึ่งเราได้ด าเนินการเชิญผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ 8 โมงเช้า เพ่ือมาร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
ระยะเวลา 08.00 – 10.00 น.หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของพิธีสงฆ์ ถวาย
อาหารเพล และรับประทานอาหารร่วมกัน ช่วงบ่ายก็จะเป็นการประชุมในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และในส่วนที่ตัดไปก็เป็นกิจกรรมในช่วง
เย็นคือวงดนตรีเราได้จองและมัดจ าไว้เรียบร้อยแล้ว แต่พอมาถึงบัดนี้ก็มีความ
จ าเป็นต้องยกเลิก เนื่องจากมีความไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการก็ตัดออกไป       
ก็เหลือเฉพาะกิจกรรมในช่วงเช้าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และช่วงบ่ายมีการ
ประชุม และเวลาประมาณ 15.00 น. มีกิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่       
และหยิบฉลากของขวัญส่วนกลางที่จะให้พ่ีน้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม แต่
ความครึกครื้น คึกคัก สนุกสนานต่างๆ ก็คงจะไม่มีและในส่วนของการท าพิธี
ถวายพระพรสวดมนต์ฯ ก็มอบหมายให้ท่านปลัดเป็นผู้ด าเนินการเป็นต้นเรื่องใน
การกล่าวน าสวดมนต์ถวายพระพร ก็ขอฝากถึงพวกเราทั้งหมดก็ขอเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ในตอนบ่ายช่วงเวลา 15.00 น.โดยประมาณก็จะมีการประชุม
คณะท างานทั้งหมดอีกครั้งในการสรุปผลความคืบหน้าของกิจกรรมขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ส าหรับงานปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 
โดยสรุปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางส่วนของกิจกรรมจากที่ท่านเลขาฯ      
ได้น าเสนอไว้เมื่อวันก่อน เนื่องจากสถานการณ์หรือหนังสือสั่งการที่ได้มีการขอ
ความร่วมมือมาท าให้กิจกรรมบางอย่างจ าเป็นต้องงดไปเหมือนอย่างที่ท่านนายก
ฯ ได้น าเรียน ต่อไป ระเบียบวาระที่ 1.2 โครงการ 7 วันอันตราย เชิญท่านเลขา
ฯ ครับ  

 1.2 โครงการ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ในวาระท่ี 1.2 เรื่องโครงการ 7 วันอันตราย ในการให้บริการและดูแลความ
ปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางเทศบาลต าบลกะปางก าหนด
จัดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 
โดยจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนที่ด้านหน้าเทศบาลต าบลกะปางเป็นประจ าทุกปี 
หากท่านคณะผู้บริหารหรือเพ่ือนสมาชิกฯท่านใดต้องการที่จะเยี่ยม ณ จุดบริการ    
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ก็ขอเรียนเชิญได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ตลอด 
24 ชั่วโมงครับ  

ประธานสภาฯ ครับ 1.2 เรื่องโครงการ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็เป็นกิจกรรมที่
ทางเทศบาลต าบลกะปางของเราด าเนินการเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ก็มีทั้งหมด 2 เรื่อง  
ต่อไปผมระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ครั้งนี้เราจะ

แบ่งเป็น 2 ครั้ง โดยจะพิจารณาทีละครั้งนะครับ 
 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1      

(ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565  
 เชิญเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายงานการ

ประชุมเทศบาลต าบลกะปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2565 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เชิญครับ สืบเนื่องจากรายงานการประชุมของเรา
ได้ด าเนินการส่งให้เพ่ือนสมาชิกสภาฯ หลายวันตามก าหนด เพ่ือนสมาชิกสภาฯ
คงจะได้ดูอย่างเรียบร้อยและถี่ถ้วนแล้ว พร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับรอง
รายงานการประชุมคงจะมีส่วนได้ช่วยกลั่นกรองในระดับหนึ่งแล้ว ไม่ทราบว่ามี
ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือข้อความในส่วนใดบ้าง 

ที่ประชุมฯ - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ หากไม่มีกระผมขอไปต่อ 2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง    

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565  
 2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1      

(ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565  
ประธานสภาฯ เชิญเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายงานการ

ประชุมเทศบาลต าบลกะปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2565 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เชิญครับ 

ที่ประชุมฯ - ไม่มี – 
ประธานสภาฯ หากไม่มีกระผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 
และ รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1      
(ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 

มติที่ประชุมฯ   เห็นชอบ 11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง : ประธานสภาฯ) 
 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลต าบลกะปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2565   
เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2565 และรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล    
กะปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2565 เม่ือวันที่ 20 
ตุลาคม 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทราบ 
 3.1 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประธานสภาฯ 3.1 เรื่อง แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คาดว่าได้มีการ

ประชุมคณะกรรมการและก็มีคณะกรรมการส่วนหนึ่งที่ได้คัดเลือกไปจากสภาฯ
ของเราด้วยได้ท าหน้าที่ตรงนี้ ก็ขอเชิญท่านเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในวาระที่ 3.1 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566     
ก็น าเสนอมาเพ่ือให้สภาฯ ได้รับทราบ ส าหรับแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
ง บประมาณ  พ . ศ . 25 66  ทา ง เ ทศบาลก็ ด า เ นิ น ก า รต ามร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยก าหนดว่า เมื่อเราได้
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว ให้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยใช้แผนการด าเนินงานเป็นกรอบใน
การบริหารงานโครงการต่างๆ โดยสาระส าคัญของแผนการด าเนินงานก็ขอ
อนุญาตสรุปแบบรวดเร็วเพราะรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับ 
ส่วนที่ 1 บทน า 
ในส่วนที่ 1 บทน า มีเนื้อหาของบทน า วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน และ
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานนะครับ ขออนุญาตกล่าวถึงขั้นตอนการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน ก็เริ่มจากคณะกรรมการชุดที่ 1 โดยมีปลัดเทศบาล
เป็นประธาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน โดยดูโครงการจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และให้
ผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละงานเป็นผู้น าเสนอแผนการด าเนินงานผ่านหัวหน้า
ฝ่ายและผู้อ านวยการกองตามล าดับ โดยมีการแก้ไขบ้างตามเห็นสมควร และ
น าเข้าสู่คณะกรรมการชุดที่  2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีท่าน
นายกเทศมนตรีเป็นประธาน โดยได้ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนการด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้วตามกระบวนการ และน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น                   
และผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการด าเนินงาน และได้น าเสนอเข้าสู่สภา
เทศบาลในวันนี้เพ่ือให้สภาฯได้รับทราบและได้น าไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการด าเนินงาน หลังจากท่ีประกาศใช้แล้ว ทางส่วนงานต่างๆก็จะน าแผนการ
ด าเนินงานไปปฏิบัติ และจัดท าแผนจัดหาพัสดุต่างๆ ต่อไปครับ 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ในส่วนของบัญชีโครงการ/กิจกรรม จะแบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลกะปาง โดยแบ่งรายละเอียดโครงการออกเป็น 3 – 4 ลักษณะ 
ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ,งบด าเนินงาน เป็นโครงการที่อยู่ในหมวดค่าใช้สอย 
,งบกลาง และการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ ผมขอเข้าสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน มีจ านวนโครงการทั้งหมด 21 โครงการ รายละเอียดตั้งแต่
หน้า 14 ถึงหน้า 22 ได้แก่ 

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีจ านวนโครงการทั้งหมด 21 
โครงการ หน้า 14 - 22 
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แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 1 โครงการ 
 1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลาด าเนินการ ส.ค.-ก.ย. พ.ศ. 2566 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 17 โครงการ 
 2.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าบ้านนางอ าไพ ไชยช่วย หมู่ที่ 10 ระยะเวลา

ด าเนินการ ก.พ.-มี.ค. พ.ศ.2566 
 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูก – เขาพริก (ตอนที่ 5) 

หมู่ที่ 2 ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค.-เม.ย. พ.ศ. 2566 
    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทอนสบาย – บ้านนายผาด  

หมู่ที่ 4 ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย.-พ.ค. พ.ศ.2566 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิชัย เรืองจรัส – วัดชมพู
พฤกษาราม  หมู่ที่ 2 ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.-มิ.ย. พ.ศ. 2566 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชษฐ์ – บ้านนายส าราญ 
หมู่ที่ 10 ระยะเวลาด าเนินการ ส.ค-ก.ย. พ.ศ. 2566 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา – บ้านนางริ่น  ใจกระจ่าง 
(ตอนที่ 2) หมู่ที 6 ระยะเวลาด าเนินการ ก.ค.-ก.ย. พ.ศ. 2566 
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกประปา – เขต หมู่ที่ 2  
(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย.-พ.ค. พ.ศ. 2566 
9.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ าจากบ้านนางปราณี   รัตนบุรี –        
ลงคลองท่าหลวง หมู่ที่ 5 ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย.-พ.ค. พ.ศ. 2566 
10.โครงการก่อสร้างผนังกันดินริมคลองโสม หมู่ที่ 10 ระยะเวลาด าเนินการ      
มี.ค.-เม.ย.พ.ศ. 2566 
11.โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณหนองใหญ่ หมู่ที่ 6 ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย.-พ.ค.
พ.ศ. 2566 
12.โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายพร้อมติดตั้งเครื่องออกก าลังกายบ้านทุ่งขมิ้น  
หมูที่ 3 ระยะเวลาด าเนินการ ก.พ. พ.ศ. 2566 
13.โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ถนนสายบ้านนายเสวี) 
หมู่ที่ 7 ระยะเวลาด าเนินการ ก.พ.-มี.ค. พ.ศ. 2566 
14.โครงการก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บริเวณคลองท่าหลวง
สายบ้านผู้ใหญ่ล าดวน หมูที่ 3 ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค.- เม.ย. พ.ศ. 2566 
15.โครงการต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน ศส.มช. หมู่ที่ 9 ระยะเวลาด าเนินการ 
ก.ค.- ส.ค. พ.ศ. 2566 
16.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางระพิน พันชนะ–ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายณรงค์ คงแสง (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 7 ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค. – เม.ย.   
พ.ศ. 2566 
17.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายจ านง สมหวัง – หัวควนปลิง หมู่ที่ 6 
ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค. – เม.ย.   พ.ศ. 2566 
18.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าคุณหญิงมุก หมู่ที่ 11 ระยะเวลาด าเนินการ 
มิ.ย. – ก.ค. พ.ศ. 2566 
แผนงานการพาณิชย์ จ านวน 3 โครงการ 
19.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบประปา ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค – ก.พ. 
พ.ศ. 2566 
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20.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ า ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค – ก.พ. 
พ.ศ. 2566 
21.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านสายวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 1 ระยะเวลา
ด าเนินการ ก.พ – มี.ค. พ.ศ. 2566 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จ านวน 52 โครงการ  
หน้า 23 - 45 
แผนงานงบกลาง จ านวน 3 โครงการ 
22.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. พ.ศ.2565 – ก.ย.  
พ.ศ. 2566 
23.เบี้ยยังชีพคนพิการ ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. พ.ศ.2565 – ก.ย.  
พ.ศ. 2566 
24.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. พ.ศ.2565 – ก.ย.  
พ.ศ. 2566 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 4 โครงการ  
25.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเวลาด าเนินการ ธ.ค. พ.ศ.
2565 – ก.ย. พ.ศ. 2566 
26.โครงการรักษาความ สงบและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ระยะเวลา
ด าเนินการ ธ.ค.พ.ศ.2565 – ม.ค. พ.ศ.2566 และ เม.ย. พ.ศ. 2566 
27.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค.  
พ.ศ.2565 – ก.ย. พ.ศ. 2566 
28.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ ธ.ค.พ.ศ.2565 – ม.ค.  
พ.ศ.2566 และ มี.ค.-เม.ย. พ.ศ. 2566 
แผนงานสาธารณสุข จ านวน 28 โครงการ 
29.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 ต าบลกะปาง ระยะเวลาด าเนินการ มิ.ย.พ.ศ.2566 
30.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ระยะเวลาด าเนินการ 
เม.ย.-มิ.ย.พ.ศ.2566 
31.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค.- ก.ค.พ.ศ.2566 
32.โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ (HAS) ต าบลกะปาง ระยะเวลาด าเนินการ 
เม.ย.- พ.ค.พ.ศ.2566 
33.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 ต าบลกะปาง ระยะเวลา
ด าเนินการ ก.ค. พ.ศ.2566 
34.โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
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ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม 
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค.-เม.ย. 
พ.ศ.2566 
35.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 7 ต าบลกะปาง ระยะเวลา
ด าเนินการ พ.ค. พ.ศ.2566 
36. – 45.โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ระยะเวลาด าเนินการ มิ.ย.-ก.ย. พ.ศ.2566 
46.-56 อุดหนุน อสม.หมู่ที่ 1 – 11 ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค.-ก.ค.  
พ.ศ.2566 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 2 โครงการ 
57.โครงการทัศนะธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย.- พ.ค. 
พ.ศ.2566 
58.โครงการใส่ใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ระยะเวลา
ด าเนินการ เม.ย.-มิ.ย.พ.ศ.2566 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 15 โครงการ 
59.โครงการแข่งขันกีฬา "มหกรรมกีฬาต าบลกะปาง" ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ค.- ก.ค.พ.ศ.2566 
60.โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งสงเกมส์ ระยะเวลาด าเนินการ ก.ค.- ส.ค.พ.ศ.2566 
61.ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน 
ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. พ.ศ.2565 – ก.ย. พ.ศ.2566  
62. – 72. อุดหนุนศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11 ระยะเวลา
ด าเนินการ มี.ค. – พ.ค. พ.ศ.2566 
73.อุดหนุนศูนย์กีฬาประจ าต าบลกะปาง ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค. – เม.ย. 
พ.ศ.2566 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ านวน 20โครงการ  
หน้า 46 – 55 
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน จ านวน 12 โครงการ 
74.โครงการท าขนมเบเกอรี่ ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค. – ก.ย. พ.ศ.2566 
75.โครงการบริหารจัด การชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค. – ก.ย. พ.ศ.2566 ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค. – ก.ย. 
พ.ศ.2566 
76.โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค. – ก.ย. พ.ศ.2566 
77.โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย (เรื่องกล้วยๆ) ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค. – 
ก.ย. พ.ศ.2566 
78.โครงการผลิตเครื่องแกงใต้สร้างรายได้สู่ชุมชน  (ถึงเรื่องเครื่องแกง) 
ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค. – ก.ย. พ.ศ.2566 
79.โครงการผลิตและแปรรูปแป้งสาคู ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค. – ก.ย.  
พ.ศ.2566 
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80.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลกะปาง  ระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค. – ก.ย. พ.ศ.2566 
81.โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีต าบลกะปาง ระยะเวลาด าเนินการ 
ม.ค. – ก.ย. พ.ศ.2566 
82.โครงการสืบสานอนุรักษ์การท าขนมไทย (ขนมเดือนสิบ) ระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค. – ก.ย. พ.ศ.2566 
83.อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลกะปาง ระยะเวลาด าเนินการ ก.ค.- 
ส.ค.พ.ศ.2566 
84.อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอยหวานน้ าจืด ระยะเวลาด าเนินการ ก.พ.- 
พ.ค.พ.ศ.2566 
85.อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนต าบลกะปาง ระยะเวลาด าเนินการ ก.พ.- พ.ค. 
พ.ศ.2566 
แผนงานการเกษตร จ านวน 8 โครงการ 
86.โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค.- ก.ย. 
พ.ศ.2566 
87.โครงการมีกิน มีใช้ มีจ่ายในครัวเรือน ระยะเวลาด าเนินการ ก.ค.- ก.ย. 
พ.ศ.2566 
88.โครงการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ ระยะเวลาด าเนินการ  
มี.ค.- พ.ค.พ.ศ.2566 
89.โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์/แปรรูปอาหาร ระยะเวลาด าเนินการ 
ก.พ.- พ.ค.พ.ศ.2566 
90.โครงการเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์/แปรรูปอาหาร ระยะเวลาด าเนินการ 
ก.พ.- พ.ค. พ.ศ.2566 
91.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน  ระยะเวลา
ด าเนินการ ก.พ.- ก.ย.พ.ศ.2566 
92.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนต าบลกะปาง ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ค.- ก.ย.พ.ศ.2566 
93.โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน รุ่งเรือง หมู่ที่ 8 ต าบลกะปาง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะเวลาด าเนินการ มิ.ย.- ส.ค.พ.ศ.
2566 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
จ านวน 12 โครงการ หน้า 56 - 62 
แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 12 โครงการ 
94.ค่าจ้างเหมาบริหาร ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. พ.ศ.2565 – ก.ย.พ.ศ.
2566 
95.ค่าใช้จ่ายโครงการงานรัฐพิธี วันส าคัญของชาติ และพิธีการทางศาสนา 
ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. พ.ศ.2565 – ก.ย.พ.ศ.2566 
96.โครงการจัดการเลือกตั้ง ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. พ.ศ.2565 – ก.ย.พ.ศ.
2566 
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97.โครงการจัดงานวันเทศบาล / วันท้องถิ่นไท ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค.  
พ.ศ.2566 
98.โครงการจิตอาสา เราท าดี ด้วยหัวใจ ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. พ.ศ.2565 
– ก.ย.พ.ศ.2566 
99.อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าตก ระยะเวลาด าเนินการ พ.ย.  
พ.ศ.2565 
100.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค. 
พ.ศ.2566 
101.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุน องค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบ ปรามการทุจริตตามหลักการจัดท าบริการสาธารณะในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น) ระยะเวลาด าเนินการ มิ.ย.พ.ศ.
2566 
102.โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลกะปาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ก.พ. – มี.ค. พ.ศ.2566 
103.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. พ.ศ.2565 – ก.ย.
พ.ศ.2566 
104.โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 
พ.ศ.2565 – ก.ย.พ.ศ.2566 
105.โครงการจัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล
ต าบลกะปาง ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. พ.ศ.2565 – ก.ย.พ.ศ.2566 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 13 โครงการ หน้า 63 - 68 
แผนงานการศึกษา จ านวน 8 โครงการ 
106.โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระยะเวลาด าเนินการ มิ.ย.– ส.ค. 
พ.ศ.2566 
107.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระยะเวลาด าเนินการ ก.พ.– 
มี.ค.พ.ศ.2566 
108.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค.พ.ศ.2566 
109.โครงการอบรมภาวะโภชนาการของเด็ก ระยะเวลาด าเนินการ ส.ค.– ก.ย
พ.ศ.2566 
110.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ศ.2565 – ก.ย.พ.ศ.2566 
111.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล 
กะปาง ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.– มิ.ย.พ.ศ.2566 
112.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลกะปาง  
ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค.– ก.ย. พ.ศ.2566 
113.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ในเขตต าบลกะปาง ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ศ.2565 – ก.ย. พ.ศ.2566 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 5 โครงการ 
114.โครงการงามอย่างไทย ระยะเวลาด าเนินการ ก.พ. พ.ศ.2566   
115.โครงการเรียนรู้การท าขนมพ้ืนบ้านตามประเพณี ระยะเวลาด าเนินการ 
ก.พ.- มี.ค.พ.ศ.2566   
116.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง " โครงการจัดงานประเพณีเดือน
สิบ " ระยะเวลาด าเนินการ ส.ค. – ก.ย. พ.ศ.2566  
117.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง "โครงการจัดงานเทศกาลประเพณี 
ชักพระอ าเภอทุ่งสง " ระยะเวลาด าเนินการ ก.ค. – ก.ย. พ.ศ.2566 
118.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอทุ่ งสง  โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ" ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค. – มี.ค.
พ.ศ.2566 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 7 โครงการ หน้า 69 – 72 
แผนงานสาธารณสุข จ านวน 2 โครงการ 
119.โครงการบริหารจัดการขยะต าบลกะปาง ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค. – ก.ย.
พ.ศ.2566 
120.โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ต าบล 
กะปาง ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค. – ก.ย.พ.ศ.2566 
แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 1 โครงการ 
121.ค่าจ้างเหมาบริการ ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. พ.ศ.2565 – ก.ย. 
พ.ศ.2566  
แผนงานการเกษตร จ านวน 4 โครงการ 
122.โครงการคืนป่าให้ชุมชน คืนชีวิตให้แผ่นดิน (ธนาคารต้นไม้ต าบลกะปาง) 
ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค. – ก.ย.พ.ศ.2566 
123.โครงการรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาด าเนินการ 
ก.พ. – ก.ย. พ.ศ.2566 
124.โครงการศูนย์ถ่าย ทอดเทคโนโลยี รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการเกษตรต าบลกะปาง ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. – ส.ค.  
พ.ศ.2566 
125.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ  พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะเวลา
ด าเนินการ มิ.ย. – ก.ย. พ.ศ.2566 
รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 125 โครงการ จ านวนเงิน 40,013,000.-
บาท 

    บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่น แบบ ผด.02/1 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    - แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน  6 รายการ 
    - แผนงานการศึกษา จ านวน 2 รายการ 
    - แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 
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2. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร 
     - แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 1 รายการ 
     - แผนงานการพาณิชย์ จ านวน 2 รายการ 
3.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
     - แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 3 รายการ 
4.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
     - แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 2 รายการ 
     - แผนงานการศึกษา จ านวน 1 รายการ 
5.ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
     - แผนงานสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 
6.ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ  
     - แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 3 รายการ 
7.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
     - แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 3 รายการ 
     - แผนงานการศึกษา จ านวน 3 รายการ 
     - แผนงานสาธารสุข จ านวน 2 รายการ 
จ านวน  30  รายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น  1,077,000  บาท  

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณท่านเลขาฯ ในเรื่องของแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 ไม่ทราบมีทางคณะผู้บริหารหรือเพ่ือนสมาชิกฯท่านใดจะอภิปราย
บ้างครับ ในวาระนี้ก็เป็นวาระแจ้งเพ่ือนทราบ ไม่มีการขอมติ มีท่านใดจะ
อภิปรายบ้าง ไม่ว่าจะเป็นทางคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ      
3 ท่าน หรือเพ่ือนสมาชิกฯ คณะผู้บริหารท่านใดจะอภิปรายเชิญ หรือแสดง
ความคิดเห็นเชิญครับ เชิญท่านสมรสครับ 

นายสมรส  เพียรดี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส  
เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง เขต 1 อยู่ในวาระเรื่องเพ่ือทราบ 3.1 
วันนี้ผมเห็นเพื่อนสมาชิกสภาฯ น าเอกสารมาเยอะแต่บางเรื่องเพ่ือนสมาชิกก็ไม่รู้ 
ผมมีเอกสาร 2 – 3 ฉบับ เผื่อมาสอบถามให้ ถึงท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง วันนั้นที่ท่านประธานได้กล่าวถึงบอกว่าอยากจะเรียนเชิญ
หัวหน้าฝ่ายทุกๆ ฝ่าย และผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลใน
เทศบาลทุกๆ ฝ่าย 1.ส านักปลัดเทศบาล ท่านอยู่แล้ว 2.กองคลัง 3.กองช่าง 
และฝ่ายอ่ืนๆ รับทราบว่าได้เชิญแล้ว แต่คงจะติดภารกิจกันครับ ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อยากแจ้งรายละเอียดให้
เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ได้รู้ในแผนการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ผมในฐานะคณะกรรมการ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ท่าน มีท่าน สท.น้อม และท่าน  
สท.สุชาติ ผมว่าเกี่ยวโยงกัน ผมเข้าใจว่าจากเทศบัญญัติฯ น่าจะน ามาให้
ประชาชนได้ดูด้วยที่ผมมาประชุมและออกมาเป็นแผนการด าเนินงานนี้ หนึ่งล้าน
บาทให้สมาชิกฯไปดูที่เทศบัญญัติฯ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากการ
ประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมาหนึ่งล้านบาทนั้นไม่มี ในแผนการด าเนินงานเล่มนี้ 
ผมก็สงสัยว่าที่ไม่มีนั้นด้วยเหตุผลอะไร วัตถุประสงค์ก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นในแผนการ
ด าเนินงานเล่มนี้ ค่างบประมาณค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7 ล้านบาทกว่า
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กระจายไปยัง 11 หมู่บ้าน แต่หนึ่งล้านบาทนี้ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ  ผมอยาก
ทราบว่า 1.เหตุผลอะไรที่ไม่มีในแผนการด าเนินเล่มนี้ 2.ด้วยตัวบทกฎหมาย
อะไรที่ไม่มี ผมก็สงสัย สมาชิกสภาฯ หลายๆคนก็ไม่รู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้
สมาชิกสภาฯ ได้รู้ ว่ามีเหตุผลอะไรท าไมถึงตั้งไว้ในแผนการด าเนินงานนี้ไม่ได้  
ผิดระเบียบตรงไหน ที่จริงมีหลายเรื่องอยากจะถาม ผมเป็นสมาชิกสภาฯ ท าเพ่ือ
พ่ีน้องประชาชน สิ่งที่ถูกต้อง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรสครับ มีท่านใดจะเพ่ิมเติม นอกจากที่ท่านสมรสได้พูดประเด็น
โครงการหนึ่งล้านบาท ผมเข้าใจว่าประเด็นนี้ท่านหมายถึง โครงการนี้มีอยู่ในเทศ
บัญญัติ แต่ไม่มีอยู่ในแผนการด าเนินการงาน ในส่วนของโครงการคงหมายถึงค่า
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1,000,000. -บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ช ารุด เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือ
ปริมาณของงานที่ด าเนินการเป็นลักษณะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ได้แก่       
การปรับปรุงระบบระบายน้ า,ระบบไฟฟ้า,การปรับปรุงสะพาน,ถนน,การปรับปรุง
ฝาย,การปรับปรุงบ่อบาดาล,การปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ,การขุดลอกคลอง,
การปรับปรุงอาคาร/โครงสร้างอาคาร เช่น Built-In ฯลฯ ที่ผมพูดตรงนี้เพ่ือให้
สภาฯ ของเราได้รับทราบว่าประเด็นของท่านโครงการหนึ่งล้านบาทมีอยู่เยอะ 
ผมขอขยายความเพ่ิมเติมว่าเป็นโครงนี้ที่ท่านน าเสนอ และประเด็นคือท าไมไม่มี
ในแผนการด าเนินงานเล่มนี้ ว่าจะด าเนินการช่วงเวลาไหน ก็เข้าใจตรงกันนะครับ 
ผมเพ่ิมเติมในเรื่องของรายละเอียดของโครงการ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่
ครับ เชิญท่านเลขาสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ ครับขออนุญาตตอบแทนผู้บริหารนะครับ ในหน้าที่ 140 ของเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1,000,000.-บาท ก็ตามที่
ท่านประธานสภาฯ น าเรียนกับที่ประชุมในเบื้องต้นแล้วนะครับว่า โครงการตัวนี้
เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายการใหม่ที่
ด าเนินการในปีที่ผ่านมากับปีนี้ ที่ผ่านมาค่าซ่อมแซมเราจะตั้งไว้ในหมวดค่าใช้
สอยของแต่ละแผนงาน แต่เมื่อมีการท างบประมาณใหม่ก็ให้แยกว่าถ้าซ่อม
เล็กน้อยก็ไปตั้งอีกที่หนึ่ง ซ่อมใหญ่ก็ไปตั้งอีกที่หนึ่ง ตัวนี้เป็นการซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ก็คงเข้าใจว่าน่าจะตกไปในเรื่องของ
การท าเอกสารก็ต้องขอโทษในที่ประชุมฯ นะครับ จะได้ใส่เพ่ิมเติมไว้ โครงการนี้
เป็นโครงการที่ด าเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาสภาฯ เชิญท่านสมรสครับ 
นายสมรส  เพียรดี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส  

เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง เขต 1 ถามท่านประธานสภาฯว่า 
เพ่ิมเติมแบบนี้ท าได้หรือครับ ผมสงสัย เพ่ือนสมาชิกสภาฯก็สงสัย ว่าเพ่ิมเติม
วันนี้ท าได้หรือครับ พวกผมสมาชิกฯ ลงมติผ่านสภาฯ ไปแล้ว แล้วมาลงวันนี้ได้
หรือครับ ท่านบอกว่าเป็นรายการใหม่ถ้าอย่างนั้นท าอะไรก็ได้ ในเทศบัญญัติฯ 
เล่มนี้จะเขียนไว้กี่ล้านก็ได้ พอสมาชิกฯเจอ แล้วมาตั้งใหม่วันนี้ท าได้หรือครับ 
สมาชิกฯ พวกผมมาจากประชาชน ซึ่งท าหน้าที่ดีที่สุดแล้วผ่านสภาฯ อันทรง
เกียรติแห่งนี้ หนึ่งล้านบาทหลุดได้อย่างไร วันนั้นถ้ามาเป็นถนน 2 – 3 เส้นก็
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โอเคครับ ผมเห็นแล้วผมก็สงสัย ผมท าหน้าที่ตามบัญญัติของกฎหมาย ของ
กระทรวงมหาดไทย สมาชิกสภาฯท้องถิ่นมีหน้าที่ของตนเอง ท าอย่างนี้ได้หรือ
ครับ แต่หากสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้บอกว่าได้ก็ไม่เป็นไร ผมก็ท าหน้าที่ของ
ผมให้ดีที่สุด เพ่ือนสมาชิกฯ 11 – 12 ท่านมาบอกว่าเรื่องนี้หลุดจากพวกผมไป
แล้ว ถ้าเป็นอย่างนั้นหนึ่งล้านบาทนี้ โครงสร้างพ้ืนฐานของต าบลกะปางจะเป็น
แปดล้านกว่า พวกผมไม่เอาตั้งไว้ลอยๆ แล้วตรวจสอบตรงไหน ผมมีหน้าที่การ
เป็นสมาชิกฯ ฝ่ายนิติบัญญัติ ต่างคนต่างท าหน้าที่ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสมรสครับ เชิญท่านเลขาสภาฯครับ 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผู้อภิปรายนะครับ ก็ถือว่าท่านก็ท า
บทบาทหน้าที่ของท่านได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ขอแจ้งให้ทราบว่าใน
วาระตรงนี้ไม่ใช่วาระเพ่ือพิจารณา น ามาเข้าเพ่ือทราบโดยสาระก็ไม่ได้มีผลต่อ
การด าเนินงานต่างๆ เป็นการแจ้งว่าเราจะด าเนินการอย่างไร และด าเนินการ
เมื่อไหร่ ซึ่งทางผู้จัดท าร่างก็ได้ยอมรับในเบื้องต้นว่ามีข้อผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับ
ในเรื่องตรงนี้ ถ้าเพ่ือนสมาชิกสภาฯ เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็ต้องขอโทษ 
และก็จะพยายามดูให้ละเอียดรอบคอบมากข้ึนครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาฯนะครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือมีข้อซักถามอะไรอีก
บ้างครับ ถ้าหากไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

 3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนฯ ก็คล้ายๆกับเรื่องของ
แผนการด าเนินงานที่ได้กล่าวสรุปมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเรามีคณะท างานอยู่ 3 คณะ 
คณะที่หนึ่งก็คือคณะกรรมการสนับสนุน คณะที่สองคือคณะกรรมการพัฒนา 
และคณะกรรมการชุดที่สามคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งคณะที่สามนี้ก็มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน โดยคัดเลือกจากสมาชิก
สภาท้องถิ่น จ านวน 3 คน คัดเลือกจากผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จ านวน 2 คน 
ผู้แผนหน่วยงาน จ านวน 2 คน หัวหน้าส่วนจ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 2 คน โดยมี ร.ต.เยื้อน ค าแหง ซึ่งเป็นตัวแทนจากประชาคมท้องถิ่น เป็น
ประธานกรรมการ และ นางสาวกัลญา รอดแก้ว รองปลัดเทศบาล เป็น
กรรมการ/เลขานุการ ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนเป็นการติดตาม
เพ่ือให้ทราบว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเทศบาลได้มีผลการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างไร สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย  
1.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 
3.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน 
4.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
5.ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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6.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย 
- แผนยุทธศาสตร์ประเทศ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลกะปาง 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลกะปาง 
ส่วนที่ 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลกะปาง 
เทศบาลต าบลกะปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จ านวน 824 โครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 290 โครงการ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตแล้วสังคม จ านวน 278 โครงการ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ านวน 25 โครงการ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ
สร้างเครือข่ายประชาธิปไตย จ านวน 63 โครงการ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จ านวน 128 
โครงการ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 40 
โครงการ 
รวมทั้งสิ้น 824 โครงการ 
การจัดท างบประมาณ 
เทศบาลต าบลกะปาง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยมีโครงการที่ต้อง
ติดตามและประเมินผลแผนบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 121 โครงการ งบประมาณ จ านวน 
43,930,550.-บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 26 โครงการ 
งบประมาณ 12,437,100 บาท 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตแล้วสังคม จ านวน 23 โครงการ 
งบประมาณ 16,669,000 บาท 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ านวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 100,000 บาท 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ
สร้างเครือข่ายประชาธิปไตย จ านวน 53 โครงการ งบประมาณ 6,742,350 
บาท 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จ านวน 10
โครงการ งบประมาณ 7,532,100 บาท 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 7 
โครงการ งบประมาณ 450,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 121 โครงการ งบประมาณ 43,930,550 บาท 
โดยมีรายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ ตั้งแต่หน้าที่ 21 -65 
ที่แสดงถึงการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โดยโครงการทั้งหมดที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 121 โครงการ จ านวนเงิน 43,930,550 
บาท รวมด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 100 โครงการ 
จ านวนเงิน 37,562,610.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.12 
โครงการที่ต้องลงนามในสัญญา 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 23 โครงการ 
งบประมาณ จ านวน 11,957,100 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- โครงการที่ต้องลงนามในสัญญาและงบประมาณตามเทศบัญญัติ ประจ าปี 
2565 จ านวน 23 โครงการ งบประมาณ 11,957,100 บาท 
- โครงการและงบประมาณที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน - โครงการ งบประมาณ - 
บาท 
- โครงการและงบประมาณที่ได้เบิกจ่ายตามวงเงินสัญญา จ านวน 13 โครงการ 
งบประมาณ 6,582,400 บาท 
- งบประมาณส่วนต่างจากการเบิกจ่ายตามวงเงินในสัญญา จ านวน 13 โครงการ 
งบประมาณ 847,600 บาท 
- โครงการและงบประมาณที่กันเงินไว้แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญา 
จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 4,527,100 บาท 
สรุป 
เทศบาลต าบลกะปาง ได้ก าหนดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) รวม 825 โครงการ งบประมาณ 337,089,843 บาท ซึ่งเป็น
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 180 โครงการ จ านวนเงิน 
88,874,750 บาท โดยเทศบาลต าบลกะปาง ได้น าโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2565 บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 121 โครงการ 
จ านวนเงิน 43,930,550 บาท ซึ่งมีโครงการที่จะต้องก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา จ านวน 23 โครงการ จ านวนเงิน 11,957,100 บาท ก็น าเรียนที่
ประชุมฯ เพ่ือทราบครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาฯ ที่ได้ชี้แจงในเรื่องของรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565     
ก็คือปีที่ผ่านมานะครับ โดยมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากสภาฯ จ านวน        
3 ท่าน ก็คือ ท่าน สท.อารีย์ คุระเอียด สท.ลั้น ชูนิรมย์ และท่าน สท.ชอบ จันทร์
ปาน ส าหรับภาพรวมก็เหมือนอย่างท่ีท่านเลขาฯน าเรียน มีทั้ง 121 โครงการ ได้
ด าเนินการไป 100 โครงการ โดยเหลือเงินส่วนต่างประมาณหกล้านกว่าบาท ซึ่ง
ต้องตกเป็นเงินสะสม โดยในอนาคตเผื่อว่าทางเทศบาลจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ
ในส่วนนี้ภายใต้ระเบียบของการใช้จ่ายเงินสะสม ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สามารถ
ด าเนินการได้ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญท่านอาทิตย์ครับ 
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นายอาทิตย์  ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
กระผมนายอาทิตย์ ทองอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมจะถามในส่วนที่
สงสัย ของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2565 ว่าได้ด าเนินการอย่างไร
และเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง ที่สภาฯเทศบาลแห่งนี้  ได้อนุมัติงบลงทุน รายจ่ายค่าที่
ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกองช่างได้ขอ
เพ่ิมโอนเป็นจ านวนเงิน 950,000 บาท เมื่อการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ    
สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาตรงนี้สมาชิกสภาฯ 
หลายๆท่านก็ได้สอบถามและพูดคุยกันมา เรื่องหินที่จะเอาไปใช้ในการถมพ้ืนที่   
ที่มีการช ารุดของถนน ก็เลยอยากจะถามว่าในส่วนนี้ได้มีการพิจารณาหรือ
ประสานงานเพื่อส ารวจความเสียหายอย่างไรบ้าง และตอนนี้สิ้นปีงบประมาณมา 
3 เดือนแล้ว คิดว่าการด าเนินงานด้านการเงินของกองคลังก็น่าจะเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ตรงนี้ก็อยากจะได้ส่วนที่เป็นรายงานทางการเงินเพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาดู 
เพราะว่าในการท างบประมาณบางครั้งทางสมาชิกสภาฯ ก็อยากจะรับรู้ว่าแล้ว
เสร็จหรือยัง และอีกอย่างหนึ่งผมอยากเสนอว่าให้มีการประชุมนอกรอบ เพราะ
บางทีตอนที่ผมไปประชุมตามหมู่บ้าน ก็มีข้อซักถามจากชาวบ้านหลายๆอย่าง 
ผมว่าจะดีกว่าหรือไม่หาเรามีการประชุมนอกรอบเพ่ือพูดคุยและเป็นความรู้ เพ่ือ
จะได้เป็นความรู้ให้แก่ชาวบ้านได้ด้วย ผมคิดว่างบห้าแสนเก้า มีการใช้ท าใน หมู่ที่ 
3,4 และ 8 ตรงนี้ไม่ทราบว่าเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่า  ผมก็เลยจะถามว่า
งบประมาณมีการใช้จ่ายไปเท่าใดแล้ว หรือว่าตรงกันกับที่ผมเข้าใจหรือไม่
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอาทิตย์ ที่ฟังดูก็แยกเป็น 2 ประเด็น เรื่องเงินโอนซ่อมแซมห้าแสน
เก้า และน าเสนอให้มีการประชุมนอกรอบเพ่ือได้แลกเปลี่ยนความรู้เผื่อมีการ
สอบถามจากพ่ีน้องประชาชน เชิญท่านสมรส ครับ 

นายสมรส  เพียรดี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส  
เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง เขต 1 ตอนนี้อยู่ในวาระที่ 3.2 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเรื่องของหินห้าแสนเก้า ตามที่เสนอเข้ามา
บอกว่ามีการต้องใช้งบประมาณเพ่ือซ่อมแซมถนนที่ช ารุดในเขตเทศบาลต าบล 
กะปาง พวกผมสมาชิกสภาฯ ก็คิดเห็นกันว่ามาใช้งบซ่อมแซมในเขตเทศบาล
ต าบลกะปาง ก็ต้องใช้ 11 หมู่บ้าน แต่ผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่ฝ่ายผู้บริหาร 
พวกผมตัดสินใจยกมือห้าแสนเก้าให้ฝ่ายบริหารไปด าเนินการ ต่อมาผมเขียนขอ
หิน ความเข้าใจผมเข้าใจว่าเอาหินมากองไว้ แล้วก็ใครจะขอก็ได้ ไปถมถนนสาย
ไหนก็ได้ ผมคิดให้เรียบร้อยว่ากี่คิวกี่บาทซื้อมาจากตรงไหนคิวละเท่าไหร่ 
ความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้น นอกจากไปถมหินหลุมบ่อหรือท าอะไร เผื่อชาวบ้าน
คนที่ต้องการหินที่เห็นว่าสมควรก็ให้เค้าไป ผมยังฝากกับท่านรองฯ ชัยรัตน์ ให้
ท่านช่วยดูแลให้ ท่านดูแลแล้ว ฝากท่านช่วยส่งหนังสือให้สมาชิกฯด้วยว่าสายนี้
ถมแล้วสายนั้นถมแล้ว วันนี้ก็หายวันนั้นหากน าไปท าถนนคอนกรีตก็คงจะได้สัก
หลายเมตรอยู่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปางมี 12 ท่าน 11 ท่านยกมือ 
ความรู้สึกเป็นอย่างนั้น แต่ทีนี้พวกผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ใช่ฝ่ายบริหารใครจะ
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ท าอะไรตรงไหนก็ไม่รู้ แต่ความรู้สึกมันไม่ดี ฝากถึงท่านประธานช่วยให้ฝ่าย
บริหารตอบให้กระจ่าง วันนี้ผมก็มาท าหน้าที่ของผม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส มีท่านใดจะเพ่ิมเติมในเรื่องของการติดตามประเมินผลแผนฯ 
เชิญครับ หากไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติม ขอเชิญท่านายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน และเพ่ือนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ ไม่ใช่ว่าวันนี้ต้องท า ต้องเป็น
อย่างนี้ตามที่ทุกคนคาดหวัง ส่งกระดาษใบเดียวแล้วเข้าไปด าเนินการเลยมันก็
เป็นไปไม่ได้ ในจ านวนเงินหนึ่งล้านบาทก็เช่นเดียวกัน ที่เราตั้งเป็นงบส่วนหนึ่งที่
จะไปซ่อมแซมถนนทั้งต าบลกะปาง ซ่อมแซมในส่วนที่เกี่ยวพันและเกี่ยวโยงกับ
การบริหารราชการที่ดี ในห้าแสนกว่าบาทนั้นก็เช่นเดียวกันในงบประมาณที่ผ่าน
มาเราด าเนินการมาตลอด และบางสิ่งบางอย่างเราก็ขอหินมาจากสี่แยกไปถมไว้
ก่อนที่ผ่านมา พอสี่แยกหินหมดเราก็ใช้งบประมาณซื้อหินเองมาไว้เรียบร้อยแล้ว 
รอในการพิจารณาในการที่ลงไปถมลงไปปรับลงไปดู เพราะว่าสาเหตุที่เรายังไม่ได้
ลงไปด าเนินการเพราะฝนตกหนัก ถ้าไปถมก็ทิ้งเปล่าๆ ไม่มีผลอะไรเลย ก็รอให้
ถนนแห้งสักหน่อยหนึ่ง ถ้าถนนแห้งในส่วนที่เราตั้งงบประมาณเหล่านั้นเราจะไป
ถมให้แน่นอน แต่ถ้าคิดดูแล้วถ้าไปถม เท่ากับไปทิ้ง เท่ากับไม่เกิดผลอะไรเลยก็
เสียงบประมาณเปล่าๆ ก็อยากให้เพ่ือนสมาชิกฯ ดูถึงความเป็นจริงดูถึงความ
ถูกต้องดูถึงความเป็นไปได้ ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ผมคิดว่าสภาฯอันทรงเกียรติแห่งนี้
ก็น่าอยู่ครับ ทุกส่วนและผู้บริหารไม่ได้นิ่งเฉย ในการที่ท างานที่ส่งมาทั้งหมดก็
เก็บข้อมูลไว้แล้วว่าต้องใช้หินจ านวนกี่คิว มีพอหรือไม่ พอฝนแล้งก็ให้รีบไปถม
ทันทีในส่วนนี้ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ไว้หมดแล้วว่าต้องท าหน้าที่อะไร ต้องเตรียม
อะไร เวลาไหนที่เหมาะสม งบประมาณจะได้ไม่สิ้นเปลือง พอครั้งต่อไปจะถมเรา
ไม่รู้จะเอาหินที่ไหนมาถม เพราะงบประมาณเราตั้งไว้แค่นี้ ไม่สามารถที่จะ
เพ่ิมเติมได้ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการที่ท า และบริหาร
อย่างไรที่จะท าให้เกิดการคุ้มทุนและคุ้มค่า ถ้าบริหารผิดพลาดมันก็ผิดพลาดไป
ทั้งปี หลุมบ่อก็มีตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูฝน ที่มีฝนตกหนัก หลุมบ่อก็มีอยู่แล้วถ้าเรา
ไปด าเนินการตอนฝนตก พอฝนแล้ง แล้วฝนตกอีกก็มีหลุมอีกทันที เพราะดินที่
เราไปถมนั้นเป็นโคลน แล้วบางสายที่เพ่ือนสมาชิกฯส่งมามันอยู่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ในการที่จะไปท าถนนคอนกรีต หรือปรับปรุงถนน มีอยู่ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้บริหารก็ต้องดูว่าในการที่จะไปถมครั้งนี้ มันซ้ าซ้อน
หรือไม่อย่างไร ถ้าซ้ าซ้อนเราก็ต้องตัดออกไป รออีกนิดก็จะท าเป็นถนนคอนกรีต
แล้ว ดีกว่าต้องสิ้นเปลืองงบประมาณไป ตรงนี้ดูทั้งหมดครับสนใจทุกอย่างและ
เข้าใจทุกอย่าง แต่จะให้ผมโฆษณาไปทุกเรื่องก็ไม่มีเวลาตรงนี้ ส าหรับแต่ละวัน
นั้นงานเยอะมาก ทุกเรื่องที่ท าผมคิดว่าท าด้วยใจและก็อยากพัฒนาต าบลกะปาง
ให้ดีที่สุดเท่าที่ท าได้ และผมมั่นใจว่าตัวผมเองท าได้แต่รออีกนิดครับ ทุกอย่างดี
หมดผมมั่นใจ ทุกเรื่องผมวางกรอบงาน ทุกเรื่องกระบวนการเขียนแผนการ
ปฏิบัติงาน ไว้ควบคุมทุกข้ันตอน ผมหวังว่าทุกคนให้ส่งข้อมูลมาและไว้ใจผม แล้ว
ผมจะท าเวลาไหนที่เหมาะสม ผมจะด าเนินการให้ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจ เพราะ
ที่ผ่านมาถนนสายหลักกิโล 17 เราดิ้นรนตั้งนานที่จะจัดหาหินไปถม ที่จะไปลาด
ยางเพ่ิมเติม เราไม่มีงบประมาณในขณะนั้น ต้องให้ สจ.เอาหินที่สี่แยกมาถมให้
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ก่อนที่หลักกิโล 17 เพื่อบรรเทาไปก่อน เราท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ปรับปรุงได้ แต่ว่า
ท าแล้วผมก็ไม่ได้พูดถึงใคร เพราะเวลาในแต่ละวันนั้นก็แทบจะไม่พอ ทั้งคนที่มา
พบผม ทั้งแฟ้มเอกสารที่ต้องเซ็นทุกวัน หวังว่าเพ่ือนสมาชิกฯท่านใดต้องการ
อะไรก็ท าหนังสือเข้ามา มีของนายลั้น ชูนิรมย์ ก็ได้ส่งเข้ามาแล้ว ทุกคนที่ส่งมาก็
มีข้อมูลอยู่ แค่รอเวลาที่เหมาะสมที่จะด าเนินการให้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านสมรสครับ 
นายสมรส  เพียรดี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส  

เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง เขต 1 ก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ ฝ่าย
บริหาร ท่านก็ท าหน้าที่ของท่าน ท่านก็ดู ท่านก็มีความคิด ผมก็ท าหน้าที่ เรื่องห้า
แสนเก้าตามท่ีเพ่ือนสมาชิกสอบถาม ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ใครเอาไปท าอะไร 
ผมฝ่ายนิติบัญญัติ ผมก็มีความคิด เป้าหมายของผมก็เพ่ือประชาชน เป้าหมาย
สมาชิกทุกคนที่ถามว่าห้าแสนเก้าที่โอนงบประมาณปี 2565 ท่านซื้อหินมาแล้ว
ยัง หรือท่านท าไปแล้ว หรือไปถมหลุมบ่อตรงไหนแล้ว เพราะห้าแสนเก้านี้ ผม
ติดตามอยู่ อย่างหนึ่งล้านเมื่อสักครู่ท่านก็พูดมาแต่ไม่ได้บอกให้สมาชิกฯรู้ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสมรส เชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน และเพ่ือนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ที่ผมบอกเมื่อสักครู่

เรื่องห้าแสนเก้าในการเตรียมหินไว้ ที่รองรับที่จะไปถม หินซื้อมาแล้วอยู่ฝั่ง
ตรงกันข้ามถนนกับเทศบาลตรงนี้ อีกส่วนหนึ่งก็ไปถมแล้วในหมู่ที่ 3 ที่เป็น
ถนนลาดยางแล้วมันช ารุด ตรงนี้ถมได้เลย แต่ถ้าเป็นถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก
หินไม่มีแล้ว มีแต่น้ าขังถ้าเราไปถมมันทรุด หินสูญหายเปล่าๆ แต่ถ้าเป็น
ถนนลาดยางเกิดการทรุดหรือเป็นหลุมเราสามารถถมได้เลย ส่วนที่รออยู่ใน
ขณะนั้นต้องให้กรรมการตรวจว่าหินนั้นครบหรือไม่ ตอนนี้ตรวจสอบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้หมู่ที่ 5 ก็หลุมเยอะมาก ในส่วนของถนนลาดยางให้น าไป
ถมก่อน แต่ส่วนของถนนที่ เป็นดินต้องรอให้ฝนแล้งก่อนแล้วเราไปถมให้ 
เรียบร้อยครับตรงนี้ท่านมั่นใจได้เลยจากการบริหารดูทุกตารางนิ้วอยู่แล้ว เพ่ือน
สมาชิกฯบอกได้เลย ยินดีทุกเรื่องขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านสมรสครับ 
นายสมรส  เพียรดี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส  

เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง เขต 1 ตอนนี้อยู่ในวาระของแผน ปี 
2565 ที่ท่านได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ก็โอเค แต่ตอนนี้ยังอยู่ในห้าแสนเก้าผมถาม
เพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกฯได้รู้ ที่ตั้งโครงการใหม่บ้านนายชื่น - คลองใหม่ ตั้งขึ้นมา
โครงการใหม่สองแสนกว่าบาท บ้านผู้ช่วยที่หมู่ที่ 8 และบ้านป่าห้วยซาง หมู่ที่ 3 
งบประมาณนั้นมาจากห้าแสนเก้าหรือเปล่า ที่ผมถามผมก็อยากรู้ว่างบประมาณ
โครงการหกแสนกว่าบาทนี้มันมาจากไหน ที่เป็นโครงการใหม่ตั้งขึ้นมา 3 
โครงการ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสมรส เชิญท่านสาโรจน์ครับ 
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กระผมสาโรจน์      

ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ เรื่องหินที่มีการซักถามและฝ่าย
บริหารได้ตอบว่ามีการตรวจรับ ผมในฐานะฝ่ายสภาฯ ขอตรวจสอบโครงการนี้
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ด้วยครับ เมื่อมีการตรวจรับเรียบร้อยขอเอกสารด้วยครับ ซื้อหินไปจ านวน
เท่าไหร่ เพราะการโอนงบประมาณ โอนไปห้าแสนเก้าระบุว่าจะไปซ่อมแซมถนน 
แต่ทีนี้ไม่แน่ใจบางข่าวก็บอกขอหินมาจากสี่แยก บางข่าวก็บอกขอหินมาจากโรง
โม่หินผาทอง ผมอยากขอความจริงซื้อหินเท่าไหร่ อย่างที่ท่านบอกมีกรรมการ
ตรวจงาน มีเอกสารหลักฐานการท าถูกต้อง เราในฐานะสภาฯเราท าหน้าที่
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร ทุกอย่างมันต้องถูกต้องอย่างที่ท่านนายกฯ
บอกต้องชัดเจน สภาฯเราก็ต้องชัดเจน โอนหาแสนเก้าซื้อหินเท่าไหร่ก็ขอ
รายละเอียดด้วยครับครั้งหน้า สภาฯขอด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสาโรจน์ เชิญท่านนายกฯ 
นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน และเพ่ือนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมยินดีทุกเรื่องที่จะให้

ท่านเข้าไปดูได้เลยครับ เพราะในการด าเนินงานผมมั่นใจว่าท าในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่
ถูกใจ มีบางคนมาขอก็ต้องยอมขัดใจบอกว่าไม่ถูกก็ไม่สามารถท าได้ ทุกเรื่องที่พูด
ไปท่านไปดูได้หมดตอนนี้ขณะนี้เลยก็ได้ครับ ไม่ต้องรอเดือนถัดไปเพราะเราท า
เรื่องจริงทั้งนั้น แล้วหินที่ซื้อมาก็อยู่ที่โรงพักเก่าถ้าท่านจะไปดูก็ได้ขณะนี้เวลานี้ 
อาจมีบางส่วนที่น าไปถมบ้างแล้วที่ถนนที่เราสามารถถมได้ แล้วอีกส่วนหนึ่งที่
เพ่ือนสมาชิกฯ ได้อภิปรายในงบประมาณห้าแสนบาทที่จะไปท าถนนสายต่างๆ 
เช่น หมู่  8 นั้น ตรงนี้คือส่วนหนึ่งที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย         
ปี 2565 ที่ท่านสมรสพูดมานี้ถูกต้อง เราน างบประมาณนั้นไปซื้อหินอีกส่วนหนึ่ง
น าไปซ่อมถนนต่างๆ ฝ่ายโยธาได้ด าเนินการและน าเสนอโครงการขึ้นมา บอกว่า
ถนนสายนี้ควรที่จะปรับปรุง แล้วเหลืองบประมาณส่วนหนึ่งก็น าไปซื้อหินไว้เพ่ือ
รองรับในการที่ถมหลุมบ่อ ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารได้เลยครับทุกเรื่องมี
หลักฐานหมด ท่านไม่ต้องกลัวครับเพราะในขณะนี้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าท าอะไรเลย 
หากไม่ถูกต้อง เพราะกะปางเราเรื่องร้องเรียนผมคิดว่าเป็นร้อยเรื่อง การ
ด าเนินการต่างๆอาจล่าช้าไปบ้าง ต้องเป็นไปตามขั้นตอนเอกสารต้องครบ
เรียบร้อยก่อนที่จะไปท า เรื่องหินก็เหมือนกันซื้อกว่าจะครบบรรทุกมาค่ารถเที่ยว
หนึ่งสองพันหก ก็เลยบอกว่าให้รถของเราไปบรรทุกดีกว่าเพ่ือให้ได้หินมากขึ้น 
หากเพ่ือนสมาชิกฯขอมาก็ได้ด าเนินการให้ เรื่องไหนที่เราสามารถประหยัดได้ก็
คิดทุกส่วนครับเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารราชการ ทุกเรื่องโปร่งใสร้อย
เปอร์เซ็นต์ผมยินดีที่จะให้ตรวจสอบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการท างานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือนสมาชิกฯก็ท าหน้าที่ของท่านในฐานะฝ่ายตรวจสอบ ท่านนายกฯก็ เปิด
โอกาสให้ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับสภาแห่งนี้ มีท่านใดจะ
เพ่ิมเติมบ้างครับ หากไม่มีก็เชิญพักเที่ยงครับ 

 พักเท่ียง เวลา 11.30 น. 
(เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.)  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภาเทศบาลต าบลกะปาง ว่าด้วย
การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่ อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น          
พ.ศ.2565 
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ประธานสภาฯ วาระที่ 4.1 การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภาเทศบาลต าบลกะปาง ว่าด้วยการ
ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 เชิญ
ท่านเลขาฯครับ  

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน วาระที่ 4.1 การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภาเทศบาลต าบลกะปาง     
ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น      
พ.ศ.2565 สืบเนื่องมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีความ
ประสงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของทางส่วนราชการ มีการ
ก าหนดระเบียบให้กับประชาชนผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ให้กับสภาเทศบาลต าบลกะปาง โดยใช้บังคับ
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกะปาง ส่วนรายละเอียดมีการพูดคุยหารือกันในชั้นต้น
บ้างแล้ว ในร่างระเบียบฯ ฉบับนี้ก็มีทั้งสิ้น 12 ข้อ สาระโดยสรุปก็คือหาก
ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความประสงค์จะเข้าชื่อหรือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ให้กับเทศบาลบังคับใช้ ก็สามารถเสนอเข้าชื่อได้ ซ่ึงทางเทศบาลต าบลกะปางจึงมี
ความจ าเป็นต้องเสนอร่างระเบียบฯ ฉบับนี้เพ่ือรองรับการด าเนินการดังกล่าว 
โดยระเบียบฉบับนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

             -ร่าง- 
             ระเบียบสภาเทศบาลต าบลกะปาง 

ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น        
พ.ศ. 2565 

------------------------------------------------ 
โดยที่ เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาเทศบาลต าบลกะปาง ว่าด้วยการ
ด าเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 
2565 จึงให้ก าหนดระเบียบสภาเทศบาลต าบลกะปาง ว่าด้วยการด าเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสภาเทศบาลต าบลกะปาง ว่าด้วยการ
ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น 
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดเทศบาลต าบลกะปาง 
และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลกะปางซึ่งปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ด าเนินการแทน 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 



- ๒๑ - 
 

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
ยื่นค าร้องขอต่อประธานสภาเทศบาลต าบลกะปาง ให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
หรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้เทศบาลต าบล      
กะปาง ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ด าเนินการทั้งสองกรณี  
ให้ผู้เข้าชื่อ (จ านวนไม่เกินสิบคน) ยื่นค าร้องว่าประสงค์จะให้จัดท าร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและหรือมี
เนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
และลายมือชื่อพร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลกะปาง ตรวจสอบความถูกต้องของค าร้องตาม
วรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงาน
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน
ให้ถือว่าวันที่ยื่นค าร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับค าร้องขอและให้ด าเนินการ
ต่อไป ตามข้อ 5 และให้ประธานสภาเทศบาลต าบลกะปาง มอบหมายให้ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นค าร้อง 
ข้อ 5 ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระส าคัญและเป็นไปตามแบบที่ก าหนดใน
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ให้แล้วเสร็จ (ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ 4 วรรคสอง 
หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ขอขย าย ระยะ เ วล าต่ อป ระธ าน สภ า เทศบาลต า บล กะปา ง                   
ซึ่งประธานสภาเทศบาลต าบลกะปาง อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวม
ระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ข้อ 6 เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปด าเนินการเชิญ
ชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นค าร้องประสงค์ให้เทศบาลต าบลกะปาง ด าเนินการเชิญ
ชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ 7 
ข้อ 7 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือทางอ่ืน ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืน 
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ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถ
ส่งหลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ 
ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็น
ว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
และส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนก าหนดไว้ในหนังสือ
เชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วย
ตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 
ข้อ 9 ในกรณีที่เทศบาลต าบลกะปาง จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อน
เข้าสู่ระบบเพ่ือร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 
ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการ
ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ท าเป็นหนังสือ
ซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้
เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด 
พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้เทศบาลต าบลกะปางด้วยตนเองทางไปรษณีย์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ 9 ให้เข้า
สู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
เพ่ือยืนยันตัวตนท ารายการถอนชื่อ 
ข้อ 11 เมื่อเทศบาลต าบลกะปาง ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้
ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ก าหนดให้เทศบาลต าบลกะปาง ออกหนังสือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของจ านวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพ่ือ
ไปด าเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ต่อไป 
ข้อ 12 ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลกะปาง รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  28  ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ลงชื่อ   
(นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
น าเรียนต่อท่ีประชุมฯนะครับว่าระเบียบสภาของเทศบาลต าบลกะปาง ก็เป็นการ
บังคับใช้กับสภาฯของเรา แต่รายละเอียดโครงสร้างกรอบทั้งหมด ก็ด าเนินการ
จากร่างที่ทางส่วนกลางน าเสนอมา ส าหรับข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะเสนอมาก็ต้อง
เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาฯ วาระท่ี 4.1 การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภาเทศบาลต าบล
กะปาง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ.2565 มีท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม
แล้ว  ผมจะขอมติในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา ใครเห็นด้วยกับ
วาระที่ 4.1 การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภาเทศบาลต าบลกะปาง ว่าด้วย
การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่ อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น          
พ.ศ.2565 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง (องค์ประชุม 12 ท่าน) 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภา
เทศบาลต าบลกะปาง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565  

วาระที่  4.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลกะปาง จ านวน 2 คน (กรณีหมดวาระ) 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลกะปาง จ านวน 2 คน (กรณีหมดวาระ) 
สืบเนื่องจากเมื่อก่อนเราได้คัดเลือกตัวแทนสมาชิกฯ จ านวน 2 ท่าน คือท่าน
อาทิตย์และท่านวันเพ็ญ เมื่อหมดวาระแล้วก็ต้องคัดเลือกใหม่ เชิญท่านเลขาฯ
ครับ 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน ในวาระที่ 4.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลกะปาง จ านวน 2 คน (กรณีหมดวาระ)       
สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของต าบลกะปางมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และจะครบก าหนดในวันที่ 28 ธันวาคม 
2565 นี้ แต่ละภาคส่วนก็ได้มีการด าเนินการคัดเลือกกันมาตามล าดับ ในส่วน
ของ อสม.ก็แจ้งไปยัง อสม. ในส่วนของประชาคมก็แจ้งไปยังประชาคม ขณะนี้ก็
อยู่ในระหว่างที่แต่ละส่วนด าเนินการ ในส่วนของสภาฯ ก็น าเข้าสู่การประชุมครั้ง
นี้เพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาฯ ที่ทางสภาฯเห็นสมควร จ านวน 2 ท่าน เพ่ือเข้าเป็น
คณะกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพของต าบลกะปางครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเลขาฯ เชิญท่านสมรสครับ 
นายสมรส  เพียรดี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส  

เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง เขต 1 วาระการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลกะปาง จ านวน 
2 คน (กรณีหมดวาระ) ผมเห็นว่าท่าน สท.วันเพ็ญ ยอดทอง และท่าน          
สท.อาทิตย์ ทองอยู่ ได้ท างานอยู่แล้วประมาณเกือบ 2 ปี เห็นสมควรให้ท่านได้
สานงานต่อ ผมมองว่าท่านท างานมีความรู้มีความสามารถ จริงๆเพ่ือนสมาชิกฯ   
ก็มีความรู้ความสามารถทุกคน แต่อยากให้ทั้งสองท่านได้ด าเนินการต่อ ผมใน
ฐานะสมาชิกฯ ก็ขอน าเสนอ 
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คนที่ 1 เสนอ นางวันเพ็ญ  ยอดทอง 
ผู้รับรอง 1.นางอารีย์ คุระเอียด 
 2.นายสุชาติ  สงรักษ์ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ คนที่ 1 อีกหรือบ้าง 

ที่ประชุมฯ   ไม่มี 
ประธานสภาฯ สรุปคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 1 คือ ท่านสท.วันเพ็ญ 

ยอดทอง ต่อไปขอเชิญเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 2 
ครับ 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กระผมสาโรจน์      
ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ 
คนที่ 2 เสนอนายอาทิตย์ ทองอยู่ 

    ผู้รับรอง 1.นายชอบ  จันทร์ปาน 
     2.นายสนิท  จันทร์คง 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพฯ คนที่ 2 อีกหรือบ้างครับ 
ที่ประชุมฯ ไม่มี 
ประธานสภาฯ สรุปคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 2 คือ ท่านสท.อาทิตย์

ทองอยู่ ครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นในส่วนของการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลกะปาง จ านวน 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ท่าน         
สท.วันเพ็ญ ยอดทอง และท่าน สท.อาทิตย์ ทองอยู่ครับ 

 ระเบียบวาระที่ 4.3 การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง      
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2566 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 4.3 การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.2566 เชิญท่านเลขาฯครับ  

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน ในวาระที่ 4.3 การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง      
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2566 ในฐานะของเลขาสภาฯ ใคร่ขออนุญาตน าเรียน
ปรึกษาต่อที่ประชุมฯ ว่าสมควรก าหนดสมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ –      
2 มีนาคม 2566 มีก าหนด 30 วันครับ 
ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาฯ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกบ้าง
ครับ หากไม่มี ผมจะขอมติในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา ใครเห็น
ด้วยกับวาระที่ 4.3 การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง สมัย
แรก ประจ าปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566      
มีก าหนด 30 วัน โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง (องค์ประชุม 12 ท่าน) 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง (ประธานสภาฯ) 
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ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการพิจารณา การก าหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 มีก าหนด 30 วัน 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ เชิญท่านสาโรจน์ครับ 
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กระผมสาโรจน์      

ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ ประเด็นแรกสืบเนื่องมาจากฝาท่อ
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง เกิดความเสียหายจากรถขยะของเทศบาล 
ผมเองก็ได้ส่งข้อมูลมาทางไลน์ของเทศบาลแล้ว ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้รับแก้ไขแล้ว
หรือไม่อย่างไร ผมมีความเป็นห่วงหากเกิดอันตรายขึ้นกับเด็กเล็ก ก็อยากฝาก
ท่านคณะผู้บริหารช่วยเร่งรัดให้มีการแก้ปัญหาโดยเร็ว ตอนนี้เห็นในภาพคุณครู
ได้เอากิ่งไม้ไปตั้ง ซึ่งผมดูแล้วไม่น่าปลอดภัยกับเด็กก็ขอฝากให้แก้ปัญหาให้ด้วย
ครับ ประเด็นที่ 2 เรื่องหลาน้ า วันนี้ผมขอเสนอแนะฝ่ายบริหารไม่ต้องตอบแล้ว
นะครับ สืบเนื่องมาจากท่านนายกฯได้รับปากในที่ประชุม หมู่ที่ 4 บอกว่าจะให้
ไปบดอัด ปรากฏว่าทางผู้รับเหมาก็เข้าไปบดอัดแต่ทีนี้การบดอัดก็บดอัดจ านวน
หลายครั้งไม่มีหินแล้ว ท าให้ถนนนั้นต่างระดับจากหัวสะพานพอเอาดินมาถมและ
ฝนตกก็เป็นหลุมบ่ออีกแล้ว เมื่อเค้าขุดเค้ารื้อแล้ว ความจริงผู้รับเหมาต้องท าให้
กลับมาเป็นเหมือนเดิม เรื่องความผิดใครผมไม่ได้ว่า จ าได้ว่าท่านรองทรงยศเป็น
คนท าหนังสือเอง ท่านนายกฯก็ตอบในสภาฯแห่งนี้ว่าไม่ต้องใช้งบประมาณใดเลย
จะท าให้แล้วเสร็จ วันนี้ผมแนะน าให้ท่านฟ้องร้องไปเลย ท่านเป็นผู้บริหารแล้ว
ท่านท าไม่ได้ ผมขอน าเสนอให้ท่านลาออกครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสาโรจน์ เชิญท่านสมรส 
นายสมรส  เพียรดี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส  

เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง เขต 1 ขอฝากเรื่องกลุ่มอาชีพให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เช่น ท าปลาดุก ม.10 แล้ว ไม่ใช่ว่าท าปลาดุกหมดแบบ
รายละเอียด อยู่ที่ผู้บริหารว่ามาตรฐานเป็นอย่างไร เรื่องซ่อมแซมบ้ าน
ผู้ด้อยโอกาสว่าตอนนี้อยู่อย่างไร หมู่บ้านไหนส่งมาแล้วบ้าง เรื่องนี้ผมไม่อยากพูด
ว่าผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ บางหมู่บ้านก็ส่งมาแล้ว บางหมู่บ้านช่างไปส ารวจแล้ว  
ในส่วนของสมาชิกฯ ก็อยากรู้ถึงที่มาที่ไปของการได้มาซึ่งรายชื่อ เพราะเห็นว่า
งบประมาณไม่พอก็ขอฝาก เรื่อง ฝึกอปพร. ผมไม่ทราบว่ามีการประชุมเมื่อไหร่ 
แต่เห็นในภาพก็รู้สึกดีใจ เทศบาลต าบลกะปางเรามีบทบาทของผู้หญิงเข้ามา    
ในสภาฯอันทรงเกียรตินี้ สมาชิกฯมาท้วง มาติง มาถาม ไม่ใช่เพ่ือให้ใครมาจนมุม 
บางเรื่องก็ยังคาใจอยู่ มีหลายเรื่องราว ขอฝากถึงฝ่ายบริหารด้วยครับ ที่ผมยกมือ
ให้เทศบัญญัติ ปี 66 ผ่านก็เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนต าบลกะปางให้อยู่ดีกินดี    
แต่เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น งบประมาณของเราเจ็ดล้านกว่านั้นน้อยไปนิด      
ก็อยากให้เทศบาลของเราเดินได้ ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ท่านบอกว่าสามารถ
ตรวจสอบได้เต็มที่ อยากให้ท่านรับฟังเสียงเล็กๆของสมาชิกฯ เป็นกระจกสะท้อน
ในการท างาน หากผมผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยทุกท่าน ขอบคุณครับ 

รองประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส มีเพ่ือนสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม เชิญท่าน       
สท.ชอบครับ 
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นายชอบ จันทร์ปาน กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
กระผมชอบ จันทร์ปาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง เขต 1 วันนี้ก็รู้สึก
อบอุ่นท่ีคณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกฯ ได้มาร่วมประชุมกันครบองค์ประชุม วาระ
อ่ืนๆ นะครับ ก็อยากจะถามคณะผู้บริหารครับเรื่องคอสะพาน ม.6 ที่ ได้
ด าเนินการไปแล้ว ไม่ทราบว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วยัง เพราะชาวบ้านฝากถามมา
หลายครั้งแล้วว่าท าไมไม่ท าราวสะพาน ที่ท าออกมาถือว่าดูดีแล้วแต่ช่วงที่ถนน
คดโค้งระหว่างสะพานฝั่งนี้กับถนนที่ตรงช่วงของการเทคาน อาจเกิดความเสี่ยง
ชาวบ้านฝากมาว่าให้ท าราวสะพานให้ด้วยครับ เรื่องน้ าประปาวันเสาร์ - อาทิตย์ 
น้ าไม่ค่อยจะไหลเลยชาวบ้านเดือดร้อนมาก เบอร์โทรช่างประปาก็ติดต่อไม่ได้ 
บางครั้งผมก็ต้องมาตามเอง ก็ขอฝากท่านผู้บริหารด้วยครับเพราะประชาชน
เดือดร้อนมาก ขอบคุณครับ 

รองประธานสภาฯ ขอบคุณท่านชอบ เชิญท่านสุชาติครับ 
นายสุชาติ สงรักษ์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

ผมสุชาติ สงรักษ์ ขอถามท่านนายกฯ เกี่ยวกับเรื่องหินพอดีถนน หมู่ที่  2 
ชาวบ้านเดือดร้อน ผมมีรูปถ่ายหลักฐานยืนยัน หินจากงบประมาณห้าแสนเก้ายัง
มีอีกไหม อยากขอหินถมถนนให้ชาวบ้านประมาณ 4 รถ ขอบคุณครับ 

รองประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสุชาติ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ หากไม่มีแล้วขอเชิญ
ฝ่ายบริหารครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน และเพ่ือนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  
- เรื่องฝาท่อหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ช ารุด ตรงนี้ผมก็ได้ก าชับมาหลายวันแล้วที่
ให้ด าเนินการ ขณะนี้ช่างยืนยันว่าได้ซ่อมเสร็จแล้ว  
- เรื่องหลาน้ า เรื่องนี้นั้นเป็นปัญหาพอสมควร เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ได้ติดต่อ
ผู้รับจ้างมาพูดคุยเพ่ือหาข้อสรุป ผู้รับจ้างบอกว่าเค้าจะด าเนินการให้ หากมี
สมาชิกฯร้องเรียนมาผมก็ต้องท าเรื่องไปก่อน เค้าบอกว่าถ้าจะร้องก็ร้องมา แล้ว
เค้าจะด าเนินการอย่างไรก็ว่ากันไป ผมไม่อยากให้พาดพิงคนที่ 3 คนที่ 4       
ผมเจรจากับเค้าแล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องด าเนินการตามกฎหมาย ก็พูดคุยกับเค้า
ว่าให้ช่วยด าเนินการ เค้าก็รับปากว่าจะท าให้เร็วๆนี้ ในส่วนที่บอกว่าให้ผมต้อง
ลาออกในการด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี หากผมเป็นสมาชิกฯผมไม่กล้า พูด 
เพราะหากจะพูดผมต้องรู้ตัวผมว่าดีพอแล้วหรือยัง ถ้าผมดีพอแล้วผมจะพูด ถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อสมัยก่อนตอนผมเป็นสมาชิกฯ หมู่ที่ 10 ถนนคอนกรีตผมขอ
งบประมาณจากที่อ่ืน ไม่ได้ของบประมาณจากเทศบาลหรือ อบต.ในขณะนั้นเลย 
แล้วกลุ่มอาชีพในขณะนั้น ผมจะของบประมาณจากโรงปูน โรงกระเบื้อง ผมก็  
ดิ้นรนทุกอย่างเพราะผมคิดว่าผมมีความสามารถ ตรงนี้ผมไม่อยากโทษใคร     
แต่ทุกส่วนเราต้องศึกษาตัวเองด้วย ก่อนที่จะโทษคนอ่ืน ผมคิดว่าที่ผมเข้ามาท า
หน้าที่นายกเทศมนตรี ขณะนี้ท่านคิดดูว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง เสียสละ
ทุกส่วน เช่น วันเสาร์ – อาทิตย์ ไปถามคนขับรถผมดูว่าผมได้พักผ่อนหรือไม่    
ผมต้องซ่อมประปาเองมั้ย ผมท าทุกเรื่องครับที่จะให้พ่ีน้องประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์  
- บ้านพอเพียง เราตั้งงบประมาณไว้สองแสน เพ่ือจะท า 50 หลัง พอผลสุดท้าย
เราถูกตัดไปหนึ่ งแสน เราก็ต้องลดลงจากที่ตั้ง เป้าไว้  50 หลั ง ก็ต้องหา



- ๒๗ - 
 

งบประมาณจากที่อ่ืนมาสมทบ ได้จ านวนประมาณ 20 - 25 หลัง ก็ต้องลดลง
ครับเพราะงบประมาณที่ตั้งไว้ในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนนั้นได้ถูกตัดไป 
ตอนนี้ก็ได้ส ารวจไปแล้วแต่ละพ้ืนที่ คัดเลือกจากคนที่ล าบากจริงๆ เข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการในวันที่ 18 ที่ผ่านมา ผมให้ช่าง 2 คนไปน าเสนอ
เพราะว่าต้องท าประมาณการ ปร.4/ปร.5 แล้วค่าแรงไม่มีนะครับมีแต่ซื้อวัสดุ
เท่านั้น 
- อปพร.เราได้ฝึกไว้ประมาณร้อยกว่าคนและได้ช่วยเหลือท างานท้องถิ่นได้เยอะ
มาก น้ าท่วม วาตภัย อัคคีภัยต่างๆ การดูแลความเรียบร้อยเรื่องการจราจรงาน  
ปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ อปพร.มานั่งทนแดดทนฝน ก็เลยปีนี้เราต้องฝึกจ านวน 
50 คน แต่ในการสมัครปีนี้ผมยังแปลกใจ เพราะปีที่ผ่านมาฝึกร้อยกว่าคนผู้หญิง
เพียง 7 คน แต่ครั้งนี้ผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ชายไม่มีเลย ก็แสดงว่าโลกนี้มัน
เปลี่ยนไปแล้ว ยุคสมัยเปลี่ยนไป ผมไปประชุมทุกหมู่บ้านเห็นเฉพาะผู้หญิงเป็น
ส่วนใหญ่ผู้ชายน้อยมาก ผมไปประชุมที่จังหวัดก็เช่นเดียวกันเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ 
ผมคิดว่าบ้านเมืองนั้นถึงจุดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ 
- กลุ่มอาชีพ 11 หมู่บ้านก็ 11 กลุ่ม ทั้ง 11 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์จะไม่ตรงกัน
แน่นอนครับ กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มเลี้ยงหอย กลุ่มปลาดุกร้า กลุ่มเลี้ยงกบ ฯลฯ 
ทุกส่วนเหล่านี้เราจะไม่ท าให้ซ้ ากันเพราะเรานึกถึงผู้บริโภค หรือลูกค้าในการท า
ธุรกิจนั่นเอง และให้ครบห่วงโซ่ของธุรกิจในการที่จะด าเนินการ วิเคราะห์
การตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด เราคิดหมดแล้วครบวงจร แต่จะขับเคลื่อนได้เรา
ต้องสอนเค้า ฝึกอบรมเค้าให้ชัด ให้เค้าฝึกทุกด้าน และทุกคนมีงานอยู่ในกลุ่มมี
อาชีพอยู่ในชุมชนอย่างแน่นอน  
- คอสะพาน ในสัญญาจ้างมีแค่นั้นตอนที่ส ารวจ แต่ถ้าจะมากกว่านั้นก็ไม่ได้     
แต่ผมบอกผู้รับเหมาว่าให้เสียบเหล็กไว้ เผื่อไว้ท าราวสะพานในโอกาสหน้า ผู้รับ
จ้างเค้าก็ท าตามแบบตามสัญญา  
- น้ าประปา ที่ไม่ไหลในวันเสาร์ – อาทิตย์ ผมพอถึงเสาร์ – อาทิตย์ แล้วก็ไม่
สบายใจเหมือนกับคุณชอบ เพราะต้องซ่อมและต้องดูแล ต้องมาซื้อวัสดุและไป
ซ่อมแต่ว่าตอนนี้เวลานี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลและสร้างความเข้าใจแล้ว          
ก็รับปากว่าจะดูแลในส่วนตรงนี้ให้ดี 
- เรื่องหิน ที่สท.สุชาติได้พูดถึง หินตอนนี้ยังมีอยู่ แต่รอเวลาที่เหมาะสมถ้าขณะนี้
ฝนตกทุกวัน ผมไปถมล้อรถเดินหน้า-หลังหินก็ควจะหมดไปครึ่งรถแล้ว ก็คงจะไม่
คุ้มค่าในการบริหารจัดการ ผมคิดว่าคงจะต้องรออีกสักหน่อย และมั่นใจมากว่า
จะต้องมี ผมมีความตั้งใจมากที่จะพัฒนาให้ชุมชนเจริญงอกงาม ผมบริหารงาน
ด้วยข้อมูล ครั้งเมื่อจบสมัยที่ผ่านมาผมเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมด ระยะเวลา 6 เดือน 
กว่าสี่พันครัวเรือน มีข้อมูลรายรับรายจ่าย หนี้สิน แล้วเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้ว
น าไปท าแผนในการพัฒนาให้คนหายจนนั้นท าอย่างไร คนมีกินมีใช้ในครัวเรือน
นั้นท าอย่างไร ผมต้องคิดต้องเขียนทั้งหมดในวาระสี่ปี ก็ท าไปตามฐานข้อมูล
ทั้ งหมดที่มีหลักฐานตามความเป็นจริงทุกเรื่อง วันนี้คงจะขอบคุณท่าน
ประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกฯทุกท่าน ปีใหม่แล้วขอให้ทุกท่านจงโชคดีมี
ความสุข ขอบคุณครับ 

รองประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านชอบ 




